

ประวัติ นายณัฐกิตต์ ชื่นศิริ

นักปั่นจักรยานคนเก่งแห่งโรงเรียนแสนสุข คือ นายณัฐกิตต์ ชื่นศิริ ได้เข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 สนาม ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร

สนามที่ 1 จังหวัดเชียงราย ได้ลำดับที่ 3 ได้คะแนน 7 คะแนน
สนามที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลำดับที่ 3 ได้คะแนน 7 คะแนน
สนามที่ 3 จังหวัดชัยนาท ได้ลำดับที่ 2 ได้คะแนน 8 คะแนน
สนามที่ 4 จังหวัดพะเยา ได้ลำดับที่ 2 ได้คะแนน 8 คะแนน
สนามที่ 5 จังหวัดสุโขทัย ได้ลำดับที่ 1 ได้คะแนน 20 คะแนน
สนามสุดท้ายถือเป็นสนามที่ได้คะแนนคุณ 2

นายณัฐกิตต์ ชื่นศิริ เกิดวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2542 อายุ 15 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/8 หมู่ 7 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เป็นบุตรของ คุณแม่สำอองค์ ชื่นศิริ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ที่จังหวัดชลบุรี

เป็นนักเรียนโรงเรียนแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ณัฐกิตต์ ได้ฝึกขี่จักรยานมาตั้งแต่เด็กๆ ตัวเล็ก ๆ อายุ 8 ปี ใช้จักรยานธรรมดาทั่วไป ขี่ไปกับแม่ และผู้ใหญ่หลาย ๆ คน ที่ใช้จักรยานมีเกียร์ (เป็นระบบช่วยให้การขี่ทางพื้นราบหรือขึ้นเขาได้อย่างเบาแรง) แต่ณัฐกิตต์ สามารถขี่จักรยานโดยทำผู้ใหญ่วิ่งแข่งขันทลอด (ผู้ใหญ่เทวินทร์ หยกอุบล) ขณะผู้ใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ทุกท่านที่พบก็ชื่นชมในความสามารถความมีมานะความอดทนความพยายามที่มีอยู่ในตัวของเอง ไม่ท้อ ไม่ยอมแพ้ ไม่บ่น และเป็นเด็กที่พูดไม่เก่ง ขี้อาย ยิ้มอย่างเดียว แต่เมื่อได้คุยแล้วจะรู้ว่า เป็นเด็กที่มีความคิดดี และ คิดเป็น สนุกกับแม่มาก มีอะไรปรึกษากับแม่ทุกเรื่อง รักกันมากสองแม่ลูกคู่นี้ จะห่างกันตอนแม่ไปทำงานลูกมาเรียนหนังสือ ถ้าแม่ทำงานหรือมีภารกิจใด ๆ ที่ลูกไปด้วยไม่ได้ ลูกคนนี้อยู่บ้านเฝ้าบ้านให้แม่ ได้เริ่มเข้า**แข่งขันครั้งแรก** ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ โดยมีร้านตีการยางส่งเข้าแข่งขัน ที่จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลที่ 2 เป็นชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ได้เข้าแข่งขันและรับรางวัลอีกมากมายดังนี้

*** วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ณ วิังสุโขทัย

*** ในปี 2553 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ชิงแชมป์จักรยานเสือภูเขาที่จังหวัดกาฬสินธุ์

*** ในปี 2554 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ระดับ..... โดย นายเชาวลิต มงคลเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา

*** วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) ขอเชิญตัวนักกีฬาด.ช.ณัฐกิตต์ ชื่นศิริ โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่อู ณ เมืองเกาซุง ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8 - 20 สิงหาคม 2555 ได้รับรางวัลอันดับที่ 5

*** ในปี 2555 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นประจำปี 2555 ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หลังจากรับรางวัลแล้วได้เลี้ยงต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เปิดบ้านผู้ว่าเลี้ยงต้อนรับอย่างใหญ่โต ทำไวน์ลิตติไปทั่วในจังหวัดชลบุรี

*** ในปี 2555 ได้รับประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมสรรหาเด็กดีเด่นในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ผู้ที่ดำเนินการสรรหาส่งคือชมรมไลฟ์แอนด์ลีฟวิ่งไบค์เน็ตชลบุรี ประธานชมรมคือ นายเสรี ธรรมพิทักษ์พงษ์ ให้การสนับสนุนส่งเสริมและผลักดัน และยังมอบรางวัลให้อีกเป็นจักรยานประเภทโทมไทรอัล 1 คัน และจักรยานประเภทเสือหมอบอีก 1 คัน (ราคา-ประมาณ 250,000 บาท)

*** หมวด ๆ และพื้คัดเลือกไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2557 ที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้ลำดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออก เขต 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากชมรมไลฟ์แอนด์ลีฟวิ่งไบค์เน็ตชลบุรี อยู่ที่ศรีราชา เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และแม่ผู้ให้การสนับสนุนอย่างมาก เพราะเป็นการแข่งขันเยาวชนซึ่งมีอายุ 14-18 ปี นักแข่งขันส่วนใหญ่อายุ 18 ปี แต่นายณัฐกิตต์อายุ 15 ปี สามารถเอาชนะได้รับรางวัลที่ 1

*** ในปีหน้า ปี 2558 ได้เป็นนักกีฬาจักรยานเยาวชนตัวแทนจังหวัดชลบุรีในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 16-27 มีนาคม 2558

*** เป็นนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

เข้ามาเป็นนักเรียนโรงเรียนแสนสุข เมื่อปี 2555 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสนสุข พบข้างเผือก ที่เป็นผู้มีความสามารถมาก แต่นายณัฐกิตต์ ก็ยังคงเป็นณัฐกิตต์คนเดิม ที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าคุย ยิ้มอายเหมือนเดิม

การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี (เฉลี่ย 3.00)

ข้อมูลที่ได้ โรงเรียนต้องประเมินสถานศึกษาพอเพียง ผอ.ประพนธ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ได้ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีจักรยานพอเพียง ได้ประกาศนักเรียนคนใดขี่จักรยานมาโรงเรียน หรือจะเข้าร่วมโครงการจักรยานพอเพียง ก็มีนายณัฐกิตต์ ชื่นศิริ มาสมัครด้วย ก็ได้พูดคุยกันจึงรู้ว่าเป็นนักปั่นจักรยาน ระดับประเทศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน เรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนแสนสุขศึกษา ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานมาแล้ว มาเรียนที่โรงเรียนแสนสุข ก็ยังคงเข้าร่วมการแข่งขันอยู่เสมอ ได้รับรางวัลมากมายดังที่กล่าวมาแล้ว โรงเรียนแสนสุขจึงขอแสดงความยินดีกับนายณัฐกิตต์ ในครั้งนี้ด้วยจึงขอจัดงานแสดงความยินดีที่เป็นตัวอย่างนักเรียนที่ดีมาก สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว ชมรม และผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนทุกการแข่งขัน ให้กับโรงเรียนให้กับท้องถิ่นที่อยู่ ให้กับจังหวัด ให้กับประเทศ

หลังจากที่นายณัฐกิตต์ ได้รับรางวัลมากมาย ได้มีนักเรียนของโรงเรียนแสนสุขได้หันมาขี่จักรยานกันหลายคนมาก

